



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (รับโอนพนักงานส่วนตำบล ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่า ก.อบต.จะแจ้งระยะเวลาสิ้นสุดการสรรหา) จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ดังนี้

๑. ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับ กลาง
เลขที่ตำแหน่ง ๗๔-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ จำนวน ๑ อัตรา
๒. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) ระดับ ต้น
เลขที่ตำแหน่ง ๗๔-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ จำนวน ๑ อัตรา

โดยผู้ที่มีความประสงค์ขอโอนและมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้างต้นสามารถแจ้งความประสงค์พร้อมยื่นเอกสารประกอบการพิจารณารับโอน ดังนี้

๑. คำร้องขอโอน
๒. สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล
๓. หนังสือยินยอมให้โอนของผู้บังคับบัญชา
๔. หนังสือรับรองความประพฤติ
๕. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สามารถยื่นเอกสารประกอบการพิจารณารับโอนได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๕๕-๖๑๘๙ การดำเนินการรับโอนนี้ จะถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสำเนา แจ่มแจ้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานการสอนที่ว่าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย)พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงาน การสอนที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานการสอนที่ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้

ตำแหน่ง ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ในเมือง) เลขที่ตำแหน่ง ๗๔-๓-๐๘-๖๖๐๐-๑๔๐

โดยผู้ที่มีความประสงค์และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว สามารถ ยื่นคำร้องขอโอน(ย้าย)และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๔๔๕-๖๑๘๙

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสำเนา แจ่มแจ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง